



## สรุปข่าวหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

วันที่ 4 เมษายน 2562

หวังตั้งรัฐบาลเสร็จเดือนพ.ค.-'กนง.'ห่วงลงทุนเอกชนชะลอ

### กกร.ผวา'การเมืองวุ่น'จุดจีดีพี



กสินธ์ สารสิน

กกร.เห็นคาดการณ์ เศรษฐกิจไทยปีนี้เหลือเติบโต 3.7-4% พร้อมลด"ส่งออก" เหลือโต 3-5% เหตุวิตกสงครามการค้า-เบริกซิท จุดจีดีพีโลกชะลอ กังวลปัจจัยการเมืองกดดันเศรษฐกิจในประเทศ หวังเห็นรัฐบาลใหม่ภายในพ.ค.นี้ พื้นเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติ ด้าน กนง. ชี้ 3 ปัจจัยรั้งเศรษฐกิจไทย ห่วงการเมืองถ่วงการลงทุนเอกชน

นอกจากนี้ในที่ประชุม กกร. ยังได้หารือถึงปัญหาวิกฤติฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งเกรงว่าจะเป็นปัญหาที่กระทบต่อการท่องเที่ยว

**นายกสินธ์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย** กล่าวว่า วิกฤติฝุ่นละอองปัญหาสำคัญที่รัฐบาลจะต้องเร่งแก้ไขในระยะยาวอาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวได้ เพราะเหลือเพียงเครื่องยนต์เดียวที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในปีนี้อยู่ที่การลงทุนของนักท่องเที่ยวเริ่มปรับลดลงพอสมควร จึงอยากให้รัฐบาลริบหาสาเหตุของการเกิดฝุ่นพิษไม่ว่าจะมาจากการเผาที่ต้องการจะสร้างสถานการณ์ หรือเกิดจากความเชื่อของชาวบ้านในการเผาพืชผลทางการเกษตรก่อนเก็บเกี่ยว เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว อีกทั้งในอนาคตรัฐบาลควรสนับสนุนการใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีเก็บเกี่ยว ที่ทันสมัยมาช่วยแก้ปัญหาฝุ่นพิษได้

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

## หอค้าไทยวอนรบ.ใหม่ หนุนเกษตร-เอสเอ็มอี สร้างระบบคก.เข้มแข็ง

**นายหัสนัย แก้วกุล คณะกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย** กล่าวว่า อยากให้รัฐบาลใหม่ช่วยเหลือเกษตรกรและกลุ่มผู้ประกอบการขนาดย่อม ขนาดกลาง (SME) อย่างเร่งด่วนเป็นอันดับแรก ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยสู่ผู้บริโภค ยกกระดับมาตรฐานสู่ตลาดที่สูงขึ้น ทำให้ได้ราคาและมูลค่าเพิ่มกลับคืนสู่เกษตรกร และต้องส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนให้กลุ่มเอสเอ็มอีได้รับเงินทุนสะดวก รวดเร็ว เมื่อผลผลิตทางการเกษตรได้คุณภาพถูกส่งต่อมายังกลุ่มเอสเอ็มอีที่เชื่อมโยงด้านการแปรรูปผลผลิตเมื่อเอสเอ็มอีเติบโตมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น

“เกษตรกรเป็นเพียงตัวใหญ่ในกลไกการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุด เมื่อเพียงตัวใหญ่เริ่มขยับ จะส่งผลให้เพียงตัวอื่นๆ ขยับเคลื่อนตามอย่างเป็นระบบ เป็นความยั่งยืนมั่นคงด้านเศรษฐกิจ เพราะไม่ได้เป็นประชานิยม แต่ทำให้กลุ่มต่างๆ ในระบบนิเวศด้านเศรษฐกิจเข้มแข็งด้วยตนเอง”

ที่มา : มติชน